

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 6/2018

- Phát triển ngành nghề nông thôn

Theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn có hiệu lực từ 1/6/2018, làng nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn quy định tại Nghị định này. Ngoài ra còn được hưởng các chính sách từ ngân sách địa phương như hỗ trợ kinh phí trực tiếp quy định tại quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; hình thức, định mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.

Nội dung hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ

sở hạ tầng làng nghề: đường giao thông, điện, nước sạch; hệ thống tiêu, thoát nước; xây dựng trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề...

- Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 5/6/2018, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tới đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

- Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp đặc thù

Có hiệu lực từ ngày 5/6/2018, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Trong đó, bổ sung quy định thủ tục hải quan đối với một số trường hợp đặc thù.

- Quy định nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia có hiệu lực từ ngày 15/6/2018.

- Quy trình giải quyết thủ

tục hành chính một cửa, một cửa liên thông

Có hiệu lực từ 21/6/2018, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP

Theo Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ 19/6/2018, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết.

(theo chinhphu.vn)

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

(nhandan.com.vn) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 3/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo đến 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Nam Tây Nam, cách bờ biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực giữa Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển từ ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 5/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc Tây Bắc, cách đảo Hải Nam khoảng 130km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km.

Cách tránh bị sét đánh khi trời mưa giông

Mưa mưa đi kèm giông lốc, sấm sét nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị sét đánh. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân nếu nắm được các kỹ năng phòng tránh và hạn chế tai nạn do sấm sét.



NGOÀI TRỜI	Nguyên nhân	Cách tránh sét
	Sét thường đánh vào vật thể cao nhất	<ul style="list-style-type: none"> Không cố đi về nhà, tìm chỗ trú ở vùng địa hình thấp Khi có sét, khom người xuống, hai chân áp sát vào nhau và đầu cúi để cơ thể thu nhỏ nhất có thể Nếu đi thành nhóm thì tách xa nhau ra
	Đứng ở vùng đất trống hay đồi cao	<ul style="list-style-type: none"> Tránh xa cây cao, chọn cây thấp hơn để trú tránh nếu không có chỗ trú ở gần Nếu có thể, trú trong một tòa nhà hoặc ô tô
	Ở gần hoặc mang theo bên mình các vật dụng kim loại	<ul style="list-style-type: none"> Tránh xa vật dụng kim loại Không che ô
NGOÀI TRỜI/TRONG NHÀ		
	Nước dẫn điện	<ul style="list-style-type: none"> Không bơi khi đang có mưa giông Nếu cần, chỉ xuống nước 30' sau khi nghe thấy tiếng sấm lần cuối
	Đi bơi	
TRONG NHÀ		
	Đầy là những khu vực dễ bị sét đánh	<ul style="list-style-type: none"> Vào trong nhà Đóng cửa Tránh xa cửa sổ, cửa ra vào
	Đứng ở hiên nhà, đứng gần cửa	
	Đường ống nước, vòi nước... có thể bằng kim loại nên dẫn điện	<ul style="list-style-type: none"> Không tiếp xúc với vòi nước chảy
	Nước dẫn điện	
	Tắm giặt, rửa bát đĩa	
	Xem TV, sử dụng điện thoại...	<ul style="list-style-type: none"> Sét có thể thâm nhập vào đường điện, cáp điện thoại và truyền ra xa Ngắt các thiết bị điện khỏi nguồn điện Tránh xa (ít nhất 1m) các dây điện thoại, dây điện, các vật dụng điện

Nguồn: Viện Vật lý địa cầu, TTXVN

http://infographics.vn



105 tác phẩm đoạt giải Báo chí quốc gia lần thứ XII

(nhandan.com.vn) Sau hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khách quan và công tâm, ngày 3/6/2018, Hội đồng Chung khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017 hoàn thành việc chấm các tác phẩm báo chí của vòng chung khảo.

Trong 145 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng đã chọn 105 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để vinh danh gồm: 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải khuyến khích.

Phát biểu tổng kết tại Hội đồng Chung khảo, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng

ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải Báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo khẳng định: Trong hai ngày làm việc, Hội đồng Chung khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017 gồm 40 thành viên đã chấm 145 tác phẩm đủ điều kiện vào chung khảo, trên tinh

thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao. Hội đồng đã thảo luận các tiêu chí chấm giải, cho điểm và xếp loại các tác phẩm theo A, B, C, khuyến khích để trao giải.

Hội đồng Chung khảo nhận định, các tác phẩm đủ giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn, được nêu trong "Hướng dẫn tuyển chọn" của Hội đồng giải;

bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong năm 2017; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; những chủ trương, quyết sách của Chính phủ. Nhiều tác phẩm đi sâu phân tích những vấn đề thời sự mới, giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư làm giàu, phát triển kinh tế; những vấn đề kinh tế, văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt trong năm 2017; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Đảng, Nhà nước; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường;

về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động tới các mặt của đời sống...

Hội đồng Chung khảo đánh giá công tác chấm số khảo, đồng thời nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các mùa giải sau, nhất là để cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng của Hội đồng Sơ khảo, cho ý kiến một số vấn đề về tổ chức giải.

Lễ tổng kết và trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (tối 21/6/2018) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và một số đài truyền hình địa phương...

RA QUÂN CHIẾN DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh. Trong đó nổi bật là các hoạt động: tiếp sức mùa thi; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa"; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tặng 8 công trình thanh niên cho 8 huyện, thành phố với tổng trị giá 260 triệu đồng; ra mắt và tặng quà 9 đội hình thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện và đoàn viên, thanh niên các cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình đã tổ chức ra quân hưởng

ứng với các hoạt động: vệ sinh môi trường tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Quảng trường 14/10; bóc gỡ biển quảng cáo rao vặt trái phép trên tuyến đường Quang Trung, Lý Bôn, Lê Quý Đôn; xóa bãi rác tự phát tại chợ hải sản, cụm nhà ở sinh viên phường Phú Khánh; tập huấn an toàn giao thông cho 150 đoàn viên, thanh niên; tặng 3 góc học tập cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (tổng trị giá 3 triệu đồng); tặng công trình sân chơi thanh thiếu nhi phường Trần Lãm (trị giá 7 triệu đồng).



Đoàn viên, thanh niên xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên đường Lý Bôn (thành phố Thái Bình).

Vẫn phớt lờ quy định mặc áo phao cứu sinh khi đi đò

Theo quy định của pháp luật sẽ xử phạt đối với những trường hợp không mặc áo phao cứu sinh khi đi đò. Tuy nhiên, tại nhiều bến đò trên địa bàn huyện Thái Thụy, nhiều chủ phương tiện và hành khách vẫn phớt lờ quy định này.



Nhiều hành khách đi đò Gảnh không mặc áo phao cứu sinh theo quy định.

Đến đò Gảnh chạy trên tuyến sông Hóa nối liền một số xã thuộc huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) với xã Thụy Trường (Thái Thụy). Có mặt tại bến đò này chúng tôi thấy có khá nhiều hành khách cùng phương tiện chờ hàng hóa trên đò. Tuy nhiên, không một hành khách nào và cả chủ đò mặc áo phao cứu sinh. Mặc dù áo phao và dụng cụ nổi được chủ phương tiện đặt ngay cạnh thành đò. Trả lời những thắc mắc của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải, chủ đò cho biết: Tôi có biết về quy định phải mặc áo phao khi qua đò nên đã trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cho hành khách. Song khi mặc áo phao sẽ khó chịu, rất nóng, áo thì bẩn và có mùi hôi, đi qua sông có một đoạn nên ai cũng ngại...

Có mặt tại nhiều bến đò khác trên địa bàn huyện Thái Thụy như đò Hệ (Thụy Ninh), đò Thu Cúc (Thụy Hưng), đò Cối (Thụy Việt) chúng tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh tương tự như ở bến đò Gảnh. Đặc biệt, tại bến đò Hệ còn không thấy trên phương tiện có áo phao và dụng cụ nổi cho hành khách. Tại khu vực nhà chờ hành khách tại bến đò này cũng không thấy treo bảng nội quy đi đò.

Thái Thụy có 2 sông lớn thuộc hệ thống đường thủy nội địa quốc gia là sông Hóa và sông Trà Lý với tổng chiều dài 87km, ngoài ra có sông Diêm Hộ chảy qua khu vực nội đồng với chiều dài gần 10km. Trên hệ thống sông thuộc địa bàn huyện hàng ngày có một lượng lớn tàu thuyền qua lại, trong đó có 13 bến đò ngang và một cầu phao dân sinh đang hoạt động, nếu

không quản lý chặt chẽ sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Từ khi quy định xử phạt đối với hành khách, chủ đò, phà có hành khách không mặc áo phao có hiệu lực, các

cơ quan chức năng của huyện đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền đến các chủ bến đò, hành khách về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy. Qua kết quả kiểm tra trong những năm gần đây cho thấy

tình hình trật tự ATGT đường thủy trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, chưa xảy ra vụ tai nạn nào. Hầu hết các chủ bến đò đều thực hiện các quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện thuyền viên... Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số bến đò trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn

chế, trong đó vẫn còn tình trạng hành khách không tuân thủ việc mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh mỗi khi đi đò.

Để tăng cường công tác bảo đảm ATGT đường thủy trước mùa mưa bão năm nay, UBND huyện Thái Thụy đã phối hợp thành lập đoàn kiểm tra gồm các thành viên đại diện cho các ngành chức năng của tỉnh, huyện như: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, các xã có bến đò tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Để bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa, trong thời gian tới, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, huyện Thái Thụy cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy nội địa. Đặc biệt là đề nghị các chủ phương tiện vận tải hành khách ngang sông cần trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh phải bảo đảm đầy đủ cả về số lượng và chất lượng. Chủ phương tiện yêu cầu hành khách mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh và hướng dẫn cách sử dụng sao cho an toàn khi qua đò. Trường hợp cần thiết, chủ phương tiện có quyền từ chối chấp hành hành khách không chấp hành yêu cầu nêu trên.

TRẦN TUẤN